

ปิดฉากอย่างสวยงาม เฮียร์ไลฟ์บริจาคส่งมอบเครื่อง ช่วยฟังให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



การเดินทางอันยาวนานของเฮียร์ไลฟ์กับกิจกรรมเพื่อมอบสิ่งดีๆ และมอบการได้ยินอีกครั้งให้แก่ผู้คน ในกิจกรรม GN จัดวิ่งครบรอบ 150 ปี ภายใต้ชื่องาน “Hear More 2019” จัดขึ้นที่โรงแรม Grand Hyatt Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 – 29 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยแนวคิดงานคือ 150 Years Of Making Life Sound Better ซึ่งกิจกรรมนี้มีประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 ประเทศ มีองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 137 องค์กร ระยะทางในการวิ่งทั้งหมด 7,789 กิโลเมตร สามารถบริจาคเครื่องช่วยฟังได้ทั้งหมด 65 เครื่อง และเงื่อนไขในการวิ่ง คือ เมื่อวิ่งได้ระยะทางครบ 150 กิโลเมตร จะได้รับเครื่องช่วยฟัง 2 เครื่อง ที่สามารถนำไปบริจาคต่อให้กับโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องช่วยฟัง และรอดอยความช่วยเหลืออยู่ทางเฮียร์ไลฟ์จับมือกับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในหลายโรงพยาบาล ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพราะทุกคนมีความต้องการในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน ให้กลับมาได้ยินเสียงอีกครั้ง และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งหลังจบกิจกรรม GN จัดวิ่งครบรอบ 150 ปี คุณฐิติยา อัครวจินดาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด ได้เดินทางไปส่งมอบเครื่องช่วยฟังให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลสุดท้ายที่ได้ทำการส่งมอบเครื่องช่วยฟังคือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ในเวลา 14.00 น. เฮียร์ไลฟ์ได้ส่งมอบเครื่องช่วยฟังจำนวนทั้งหมด 2 เครื่อง โดยรุ่นที่นำมามอบให้คือ เครื่องช่วยฟังรุ่น Interton Ready 3 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา พร้อมเหรียญทองมอบให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน ซึ่งผู้ที่ให้เกียรติมารับเครื่องช่วยฟัง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภาณินี จารุศรีพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติเกี่ยวกับโสตประสาทและโสตสัมผัส การผ่าตัดเกี่ยวกับหูและฐานกะโหลกด้านข้าง และการผ่าตัดฝังอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน

นอกจากนี้คุณฐิติยา ยังได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางเฮียร์ไลฟ์จะเข้าร่วม และเชิญชวนให้บุคลากรทางการแพทย์ มาร่วมมือ ร่วมใจกันเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินในทุกระดับ สามารถได้ยินเสียงอีกครั้ง รับเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

ท่านใดสนใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินต่างๆ สามารถสอบถามได้ทางไลน์ของบริษัทคือ @hearlifeth หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411 และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hearlife.co.th